
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ มณีแดงโฮมสเตย์  จังหวัดระยอง 

------------------------------------------------ 
 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๔. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๘. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๙. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๐. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๑. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสุภัทร บุญส่ง  แทน) 
๑๓. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร ชูสังข์  แทน) 

  

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๒. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 

 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย  ไชยช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. นายธํารงค์  แจงเชื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  คงศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา  ปริญโญกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวพิริยาภรณ์  อันอาตม์งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางกรรณิการ์  เจริญสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  ไชยช่วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. นางสาวกาญจนา  ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๑. นายสุทธิพงษ์  คล่องดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๒. นายสมมาตร  พรหมบุญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๓. นายทรงวุฒิ  บุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๔. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๕. นางสาวปภัสชญาภรณ์  แพรดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๖. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
๑๗. นางสาวพิราวรรณ  เลิศวัฒนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๘. นายธิราช  บัวรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๙. นายเกษมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๐. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒๑. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม    
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๒.๑  กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งท่ี ๓๐ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในวันจันทร์ท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
  ๑.๒.๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล     
ประจําปี ๒๕๖๐ โดยมีกําหนดจัดในวันศุกร์ท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จํานวน ๔๔ ทีม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนํามาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ  
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๘ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๙ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน 

สรุปเรื่อง  

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มี
คําสั่ง ๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน โดยให้มี
อํานาจหน้าท่ีพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และมีนางสาวภัทราวรรณ แท้เท่ียง เป็นกรรมการและเลขานุการ  

 ๒. คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคําสั่งคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี ๔/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยัง
ไม่ครอบคลุมอํานาจในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพัก
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับนางสาวภัทราวรรณ 
แท้เท่ียง มีหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากโอนย้ายไปปฏิบัติราชการท่ีส่วน
ราชการอ่ืน 
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 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงใคร่ขอแก้ไขคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

ร้องเรียน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

๑. เพ่ิมบทอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการ

ดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. เปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ จากนางสาวภัทราวรรณ แท้เท่ียง  

 เป็นนางสาวดุจเดือน แก่นทองเจริญ (เจ้าหน้าท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
   ของวิทยาลัยสหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ 

สรุปเรื่อง  

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาการดําเนินการของวิทยาลัยสหวิทยาการ
จักรพงษภูวนารถ โดยมีมติมอบอธิการบดีดําเนินการแก้ปัญหาของวิทยาลัยฯ โดยอาจให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 ๒. เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือให้การแก้ไข
และป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรงดรับนักศึกษาระดับ ปวช. ของวิทยาลัย      
สหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการงดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย   

สหวิทยาการจักรพงษภูวนารถ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ เรื่อง คดีปกครองระยอง คดีหมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง  

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก        

ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาคําพิพากษาศาลปกครองระยอง คดี

หมายเลขดําท่ี บ.๒๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงท่ี บ.๒/๒๕๖๐ และมีมติมอบหมายให้อธิการบดีประสานและขอ

คําแนะนําจาก ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ และดําเนินการตามคําแนะนํา 
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 ๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประสานและขอคําแนะนําจาก

ประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว โดยเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัย ไม่ยื่นอุทธรณ์ ในคดี

ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติไม่อุทธรณ์คดศีาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงท่ี บ.๒/๒๕๖๐ ตามความเห็น

ของพนักงานอัยการ และประธานกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

สรุปเรื่อง  

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีหน้าท่ีตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยประธานคณะกรรมการด้านวิชาการฯ        
(รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง) ได้สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เรียบร้อยแล้ว  

การพิจารณา 
 ๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ) มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๑๘ 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี ้
  ๑.๑) จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ๕ คน “สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน” ผลการกํากับมาตรฐานระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” แต่คุณสมบัติผลงานทางวิชาการอยู่
ในเกณฑ์ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผลให้อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติของ “อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก” เพียง ๒ คน อีก ๓ คน ขาดคุณสมบัติเป็น “การจัดการศึกษาท่ียังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาหรือมาตรฐานหลักสูตร” ตอ้งจัดหาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเพ่ิม 
  ๑.๒) ให้ดําเนินการจัดการศึกษาต่อไปได้ และเน้นการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ท่ีมี
คุณภาพ นําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ในระดับปริญญาเอก 
 ๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มีหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ๒๔ หลักสูตร สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี ้
  ๒.๑) จํานวน คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ผลการกํากับมาตรฐานระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 
“ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่คุณสมบัติผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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  ๒.๒) อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําใกล้เคียงเกณฑ์มาตรฐานกลาง เนื่องจากมี
นักศึกษาคงอยู่จํานวนต่ํากว่าแผนรับ ผลการกํากับมาตรฐานระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” 
  ๒.๓) ให้จัดการศึกษาต่อไปได้ แต่ต้องปรับแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีให้ลดลงเหลือ 
๓๐ คน เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเน้นนักปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพกําหนด และไม่มี
ผลกระทบต่อผู้สําเร็จหลักสูตร 
 ๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (จักรพงษภูวนารถ) มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑๗ หลักสูตร สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี ้
  ๓.๑) จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจําผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว ผลการกํากับมาตรฐานระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่คุณสมบัติผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๒) อัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางค่อนข้างมาก 
เนื่องจากมีนักศึกษาอยู่จํานวนมากเกินอัตราส่วนกับอาจารย์ ผลการกํากับมาตรฐานระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ 
“ไม่ผ่าน” จําเป็นต้องมีอาจารย์ประจําผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมอีกอย่างน้อย ๕ คน 
  ๓.๓)  ให้จัดการศึกษาต่อไปได้ แต่ต้องปรับแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีให้ลดลงเหลือ 
๓๐ คน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพกําหนด และไม่มีผลกระทบต่อผู้สําเร็จหลักสูตร 
 ๔) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย) มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
๑๕ หลักสูตร หลกัสูตรระดับปริญญาโท ๒ หลักสูตร สรุปผลการตรวจสอบได้ดังนี ้
  ๔.๑) จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติ ของอาจารย์ประจําผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา “ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน” ผลการกํากับมาตรฐานระดับ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ผ่าน” และคุณสมบัติผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าข่ายเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติของ “อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์” 
เข้าข่าย “การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือมาตรฐานหลักสูตร” 
  ๔.๒) ให้จัดการศึกษาให้นักศึกษาท่ีคงอยู่ ๒๕ คน อย่างมีคุณภาพและสามารถสําเร็จ
หลักสูตรได้ โดยต้องจัดหาอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิและคุณสมบัติของ “อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก” 
อย่างน้อย ๕ คน  
  ๔.๓) หลักสูตรนี้ยังขาดความพร้อมในสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ในการนี้  คณะกรรมการด้านวิชาการและด้านประกันคุณภาพการศึกษา จึงนําเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณา ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณารายละเอียดต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
   ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๘ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงินภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๒.คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ขอส่งรายงานผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปได้
ดังนี ้
 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ รับทราบ หน้าที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ

ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย และเห็นควรให้
ตรวจสอบหน้าที่ ข้อ ๓ กรณีให้ความเห็นชอบการ
อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณี
เร่งด่วนหรือมิได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อ ๑หากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วรายการ
ดังกล่าวยังต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก
หรือไม ่

วาระที่ ๔.๑ กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง คล 
ตะวั น ออก  ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง สํ าห รั บคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัย 

รับทราบ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่
เก่ียวข้องสําหรับคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย และเห็นควรให้
ผู้ปฏิบัติ งานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อนํามาสรุป
และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

 
 
 
 



- ๘ - 
 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระ ๔.๒ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัย ย้อนหลังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

รับทร าบ  ร าย ง านผลการดํ า เนิ น ง านขอ ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย ย้อนหลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ และเห็นควรให้ฝ่ายเลขาฯ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 
ย้อนหลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ เพิ่มเติมในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาจากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยใน ๒ ปีที่ผ่านมาและ
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
หรือไม่ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระ ๔.๓ รายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง คล
ตะวันออก 

รับทราบ รายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยให้มหาวิทยาลัย
ดํ า เนินการนํ าประเด็นดั งกล่ าวไปพิ จารณา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

วาระที่ ๔.๔ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 

รับทราบ  

วาระ ๕.๑ พิจารณาทบทวนกฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระ เบี ยบ  ประกาศของมหาวิทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เก่ียวข้อง
สําหรับคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 

เลื่อนการพิจารณา 

วาระ ๕.๒ คําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

เนื่องจากคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําใน
ส่วนของงบประมาณแผ่นดินเป็นการดําเนินการ
ภายใต้กรอบของสํานักงบประมาณ ไม่ได้อยู่ใน
อํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินในการพิจารณาจึงเห็นควรรับทราบคํา
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผ่นดิน) และมอบ
มหาวิทยาลัยดํา เนินการเ ร่ง รัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณต่อไป 
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วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระ ๕.๓ พิจารณาคําเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจํ า ปี ง บป ระมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖๐ 
(งบประมาณเงินรายได)้ 

เห็นชอบคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณเงินรายได้) 
โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการนําประเด็นดังกล่าว
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

วาระ ๖.๑ พิจารณาตัดหนี้สูญจากทะเบียนลูกหนี้ของ
หอพักนักศึกษา 

มอบผู้อํานวยการกองคลัง เร่งดําเนินการและให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าว ก่อน
นํา เสนอคณะกรรมการบ ริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป 

 

มติท่ีประชุม 

 เลื่อนการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  
   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน 
   ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เห็นควรนําเรื่องการแก้ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการกฎหมายและ
ร่างข้อบังคับ เพ่ือพิจารณา  

 ๒. คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ นําเสนอ และได้ดําเนินการร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ... เรียบร้อยแล้ว  

มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับท่ี..)   

พ.ศ. ... ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  
วิธีการสรรหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้หารือร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น  

 ๒. คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี   
ราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วิธีการสรรหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ... 
เรียบร้อยแล้ว 

การพิจารณา  

 ท่ีประชุมได้พิจารณาและขอให้ปรับแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมเนื้อหาในบางส่วนของร่าง
ข้อบังคับฯ ดังนี ้

๑. ในข้อ ๔ ของข้อบังคับฯ ขอให้เพ่ิมคํานิยามคําว่า “พนักงาน” 
๒. ในข้อ ๖ (๒) ลักษณะต้องห้าม ข้อ (๒.๙) ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความผิดตาม

พระราชบัญญัติใดและกรณีสภามหาวิทยาลัยถอดถอนออกจากตําแหน่งอธิการบดี ยังสามารถสมัครได้อีกหรือไม่ 
และข้อ (๒.๑๑) ให้กรรมการทบทวนเจตนารมณ์ของการกําหนดคุณลักษณะในข้อนี้ให้ชัดเจนว่า ต้องการให้สิทธิ
ผู้ถูกเลิกจ้างท่ีมิได้กระทําความผิดทางวินัยด้วยหรือไม่ เช่น ครบกําหนดตามสัญญาจ้าง นอกจากนี้ ชาวต่างชาติ
จะสามารถดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้หรือไม่ 

๓. ในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ขอให้ปรับแก้ไขข้อความ จากเดิม “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน เป็นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...” ปรับแก้เป็น 
“ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหนึ่งคนเป็นประธาน และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคนเป็นกรรมการ...” ท้ังนี้ ให้ระบุให้ชัดเจนว่า กรรมการสรรหามีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกได้หรือไม่ 

๔. ให้ปรับแก้ถ้อยคําในข้อ ๑๐ วรรคสอง ในเรื่องของแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ต้องสอดคล้องกับแผนของสภามหาวิทยาลัย/แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ สามารถนําเสนอ
แผนเพ่ิมเติมได ้

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติมอบคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณาปรับแก้เนื้อหาให้เรียบร้อย 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 



- ๑๑ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ  
                                        หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

สรุปเรื่อง 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก ได้หารือร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  

 ๒. คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว 

มติท่ีประชุม 

 เลื่อนการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกี่ยวกับการได้มา 
   ซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ได้หารือ
ร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  

 ๒. เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ไม่ได้
กําหนดแนวทางการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ แต่สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเดิมเป็นผลมาจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง ดังนั้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตจึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใหม่ โดยคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับใคร่ขอหารือหลักการเก่ียวกับวิธีการได้มาเพ่ือนําไปพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับต่อไป โดยมีแนวทางเสนอเบื้องต้น ดังนี ้

 ๒.๑ ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ี
กฎหมายกําหนด 
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 ข้อพิจารณา 
 ข้อดี :  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก จึงสามารถเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง  
 ข้อเสีย : คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจไม่ทราบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ และไม่เข้าใจ

บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างแท้จริง จึงอาจเลือกบุคคลได้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๒.๒ ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอสภาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข้อพิจารณา 
  ข้อดี :สภามหาวิทยาลัยอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถูกเสนอชื่อทําให้การ
พิจารณาคัดเลือกไม่มีความเป็นกลาง และก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

  ข้อเสีย : สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และทราบข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อ 

๒.๓ แนวทางอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเห็นสมควร 

มติท่ีประชุม 

 เลื่อนการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินรายได้ (สมทบกลาง) เพื่อขยายวงเงินทดรองราชการ 

สรุปเรื่อง 

 ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีการกําหนดวงเงินทดรองราชการจํานวน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยกองคลังเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาเงินทดรอง เพ่ือสํารองจ่ายในการ

ปฏิบัติราชการด้านต่างๆ ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและคณะท่ีสังกัดภายในเขตพ้ืนท่ีบางพระ ท้ังนี้ กองคลัง      

มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบแต่งบประมาณดังกล่าวไม่สามารถรองรับภาระการเบิกจ่ายเงิน

ทดรองราชการท่ีสูงข้ึนในปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนต่อไปอีกในอนาคต ทําให้วงเงินทดรองราชการนั้น    

ไม่เพียงพอ  

 ๒. เพ่ือให้การจัดการวงเงินทดรองราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลัง จึงขอโอนเงิน

รายได้ (สมทบกลาง) เพ่ือขยายวงเงินทดรองราชการ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๒(๒)/๐๐๗๔ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม 

 เลื่อนการพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   จากการทําสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
   จากรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ มากจันทร์ หรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเสียหาย 

สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ลับ ท่ี ปช. ๐๐๑๖/๐๑๗๘ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณี รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ มากจันทร์ ขณะดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทําสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทยจํากัด 
(มหาชน) เพ่ือชําระหนี้ค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาในขณะถูกสั่งพักการปฏิบัติหน้าท่ีโดยได้เสนอเรื่องการกู้เงิน
จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๒๖๐ ล้านบาทต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
โดยบิดเบือนไม่นําเสนอข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ ตามสัญญาการลงทุนจัดสร้างหอพัก
สวัสดิการนักศึกษายกกรรมสิทธิ์ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและโอนสิทธิ์ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บริหารจัดการเก็บผลประโยชน์ เลขท่ี ๑/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ในข้อ ๑๑ ท่ีระบุว่าผู้ลงทุนยินดีให้
ทางสถาบันรับภาระการชําระเงินลงทุนตามมูลค่าของโครงการจัดสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาของสถาบัน
แทนผู้ลงทุนได้ก่อนหมดระยะเวลาแห่งสัญญานี้ เม่ือสถาบันมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับภาระการชําระเงิน
ลงทุนในส่วนท่ีเหลือท้ังหมดแทนผู้ลงทุนโดยพิจารณาค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินท่ีลงทุนตามวิธีการคํานวณแบบ
เส้นตรง รวมถึงการไม่นําเสนอข้อเท็จจริงในส่วนของจํานวนเงินท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ชําระคืนเงินลงทุนไปแล้วนั้น 
เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ มากจันทร์ ไปดําเนินการเก่ียวกับการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน ๒๖๐ ล้านบาท โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบใน
หลักการในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๔๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ มากจันทร์ ได้
นําเสนอความคืบหน้าหรือรายละเอียดข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติมให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอีก กระท่ังในวันท่ี ๑๙ 
เมษายน ๒๕๕๐ ได้นํามติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวไปประกอบการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
จํานวน ๒๖๐ ล้านบาท เพ่ือซื้อคืนโครงการหอพักสวัสดิการนักศึกษา และได้สั่งจ่ายเช็คเป็นเงิน ๒๖๐ ล้านบาท 
ให้แก่ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ในชื่อบัญชี “ธนาคารทหารไทยเพ่ือบริษัท กําจรกิจก่อสร้าง จํากัด” 
  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่าการกระทําของรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ 
มากจันทร์ มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการและฐานปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยจงใจไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือ
ขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ วรรคสาม 
และวรรคห้า และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๕๗ 
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 ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. จึงส่งเรื่องมาเพ่ือโปรดดําเนินการให้ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ 
มากจันทร์ หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการทําสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) เพ่ือชําระหนี้ค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ชดใช้ค่าเสียหาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๓/๑ 
ประกอบมาตรา ๙๘/๒ เม่ือดําเนินการได้ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบด้วย รายละเอียด
ตามหนังสือ ลับ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๑)/๐๐๘ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือ ลับ ท่ีปช. ๐๐๑๖/
๐๑๗๘ ลงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม 

 เลื่อนการพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง อนุมัติการงดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 

 ๑. สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร
และสาขาวิชา เสนอคณะกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด  

 ๒. ผลการตรวจสอบพบว่า ผลงานทางวิชาการ และสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ หลักสูตร คือ 

๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
๑.๑)  นักศึกษาคงอยู่ ๒๕ คน 
๑.๒) อาจารย์ไม่เสนอผลงานทางวิชาการ  
๑.๓) อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ๑ : ๕๐ คน ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 

๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  
๒.๑) นักศึกษาคงอยู่ ๑๒๘ คน 
๒.๒) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไม่สอดคล้อง 
๒.๓) อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ๑ : ๔๓ คน ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน 

 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงของดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๓๐๑(๑)/๒๖๐ ลงวันท่ี 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ท่ีแนบมานี ้

 

 



- ๑๕ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติการงดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๒ หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (อุเทนถวาย) ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง การจัดการระบสารสนเทศวิทยาเขตจันทบุรี 

สรุปเรื่อง 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้เข้า
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขต
จันทบุรี เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้ทราบถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ปัญหาระบบเครือข่ายไม่เสถียร 
เนื่องจากท่ีผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ และปัญหาท่ีเกิดจากการเชื่อมต่อกับUninetและปัญหาจากการเกิด
ไฟฟ้าตกส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีควรจัดทํา
งบประมาณเพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และมหาวิทยาลัยควรให ้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เข้ามาดําเนินการจัดการให้กับวิทยาเขตด้วย 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
๑) วิทยาเขตจันทบุรีควรจัดวางผังการใช้งานของสถานท่ีและห้องเรียนให้เหมาะสม 
๒) จัดทําข้อมูลปริมาณการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
๓) ควรมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายของไอทีใหม่ท้ังระบบ 
๔) ควรมี Master Plan การจัดโซนพ้ืนท่ีในวิทยาเขตจันทบุรีให้มีความชัดเจน 
๕) ควรนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในการทําสวนผลไม้ โดยการทํา Smart Farm 
๖) วิทยาเขตควรสํารวจพ้ืนท่ีภายใน สําหรับทําทางน้ําหยดกําหนดความชื้นและปรับภูมิทัศน์

ให้กับสวนผลไม้เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามต้องการ 
๗) ควรมี Good Governance ของวิทยาเขตจันทบุรี และทําให้เป็น Good Governance 

Online เพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรมอบหมาย นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ และรองศาสตราจารย์ประวิตร 
พุทธานนท์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลา ๔ เดือน และมอบหมาย นายเดชา ดีผดุง ดูแลเก่ียวกับเรื่อง
งบประมาณสําหรับใช้ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้กับมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

  - ไม่มี - 

 
 



- ๑๖ - 
 

 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม และกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป  
ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
   
 
 

รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ 
นายสุภัทร  บุญส่ง 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


